

.....Pháp Vương

Pháp Vương cũng đã từng nói về quan hệ giữa con người với Thần

Pháp Vương thấy con người càng ngày càng mê [OBJ][OBJ]

Nên hôm nay lại phải nói thế này. [OBJ]

Pháp Vương muốn cứu lấy thật nhiều con người. Việc đó nó liên quan đến thời gian Pháp Vương càng lùi lại bao nhiêu thì thấy con người lại càng mê không tỉnh [OBJ][OBJ] bấy nhiêu. Pháp Vương quan sát kỹ lại một lần thì thấy nó ở trạng thái như thế này

Thần của vũ trụ cũ tạo ra con người vốn coi con người như cỏ rác. Vì thế Pháp Vương đã từng đặt tên cho các vị thần ấy là Thần ăn và [OBJ][OBJ][OBJ]. Nếu không như thế thì làm sao con người phải trải qua bao nhiêu lần hủy diệt [OBJ] như vậy.

Ngay như lần này nếu sự phụ của Pháp Vương không về chuyển ra chân Pháp không gian vô tận của trời thì tất cả đã kết thúc trở về bụi bằng không [OBJ]. Từ năm 2000. Con người có điểm then chốt mê nhất đó là bị đánh lừa mà không hề biết.

Sau khi con người mất đi chức năng vốn có. [OBJ][OBJ] của thiên nhiên ban tặng hay gọi là trời phú cho. Trong pháp gọi là công năng đặc dị.

Con người không thấy được quan hệ của không gian khác. Ví như ở cõi thần [OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]. Cái gì ở mặt đất có thì trong các tầng vũ trụ đều có. Ví như Long ly Quy Phượng. Vốn là loài động vật trực tiếp phục vụ các vị thần ở không gian đó.

Xuống đến cõi người nó lại là thứ phục vụ con người. [OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]

1. Nói gần nhất là từ khi Thích ca mô ni. vốn thành tựu trong vũ trụ xuống cõi người để chứng thực thành tựu đó [OBJ]

Ông lại làm một việc rất không chân chính đó là độ cả động vật. Vốn dĩ con người đã bị các thần coi rẻ nay việc làm của Thích ca mô ni lại càng coi rẻ con người hơn [OBJ][OBJ]. thế là cơ hội để hình thành học thuyết vô thần ra đời. Con người thật sự chính thức bị lừa ngoạn mục. Do đặc uyn khởi xướng.

2. Trong không gian vũ trụ có rất nhiều tầng kiến thức cao hơn rất xa so với nơi con người [OBJ]. Bọn dị chủng là nơi gần nhất với con người nhưng con người cũng chưa từng biết đến đối với họ. Cách nói như khoa học hiện đại thì ở đó bọn dị chủng đã phát triển vượt xa bốn chấm không nơi con người. [OBJ][OBJ] nơi đó thần Phật đã phải hủy đi.

Chúng thấy quả đất là tiêu điểm của vũ trụ là nơi an toàn nhất trong toàn vũ trụ nên chúng đã di chuyển về đây. Chúng mang theo kiến thức khoa học hiện đại về nơi con người. [OBJ][OBJ][OBJ]

3. Thế là con người bắt đầu bị khoa học đánh lừa. Cứ từng bước tin vào khoa học và xa rời gốc rễ của mình.

Cách lừa của bọn chúng như sau. Chúng cha nạp vào não bộ của con người thông qua lao động để từng bước giảm nhẹ lao động chúng gọi đó là sáng tạo khoa học hay nói cách khác thông qua lao động mà sáng tạo

[OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]

4. Chúng coi sáng tạo ấy là một tài giỏi của con người. Thành gia con người bị kích thích cao độ. Vì thế con người một bộ phận Đã tin tuyệt đối vào khoa học hiện đại và quên tuyệt đối gốc rễ của mình ba hồn bảy phách là do trời sinh. [OBJ][OBJ][OBJ]

5. Con người chính thức thần thánh hóa động vật và đi thờ long ly Quy Phượng. Như vậy có thể còn gọi là con người được nữa không.

Vì thế Pháp phương cần phải nói rõ thế này. Con người Đã mê đến mức coi khoa học cao hơn tất cả.

Vậy khoa học làm được những gì

“ khoa học làm đảo lộn vốn quy luật của vũ trụ cũ không có tuần hoàn càng trở nên phức tạp lộn xộn .

“ ví như biến đổi gien để có năng suất vật chất cao hơn của chủng loại sản phẩm đó. Mà không hề biết rằng hành vi đó chính thức đã bắt đầu phá hoại quy tắc sống chuẩn mực của con người dẫn đến cơ thể tạo ra rất nhiều loại bệnh tật.

Pháp Vương. Đặt ra câu hỏi gốc vốn có để cho nền khoa học này hiểu rõ

1. Nước được tạo ra như thế nào

2. Không khí được tạo ra như thế nào

Tất cả động thực vật đều là sản phẩm gốc rễ của Thần tạo ra [OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]

Con người dùng khoa học để khẳng định trí tuệ thông minh của mình. Đã làm được những gì.

Phải khẳng định một cách chắc chắn như thế này. Tài giỏi của con người làm khoa học gọi là làm cho nước bị bẩn mất đi độ tinh khiết [OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]

“ làm cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

“ làm cho thảm động thực vật biến đổi không phù hợp với quy luật vốn không có tuần hoàn. Đã trở nên phức tạp rắc rối các gien quý không được chuyển giao một cách bình thường. Một bộ phận đã biến dạng và biến mất.

“ con người đang dùng khoa học để tạo ra một môi trường sống của bản thân mình ở trạng thái nguy hiểm. [OBJ][OBJ][OBJ][OBJ]

Bây giờ nói về vấn đề người đọc được sách chuyển Pháp luân [OBJ]

1. Họ vốn là một người mê khoa học.

Thậm chí có người đã chiếm tới 2 phần thời gian của đời người [OBJ][OBJ].

Nay bất ngờ họ được tiếp xúc với sách thiên pháp [OBJ]. Họ bưng tỉnh. Vì thế họ vô cùng vô vậ. rất quý sách chuyển Pháp luân và năm bài tập đại viên mãn Pháp [OBJ][OBJ]. Ngược lại họ hoàn toàn không biết các quy tắc bên trong của Pháp nói theo cách nói của sư phụ của Pháp Vương thì chính là họ không hề biết làm theo yêu cầu của sách chuyển Pháp luân. Vậy những người đọc được sách chuyển Pháp luân họ là ai.

Họ là những người không hề biết quy chuẩn làm người trước khi tiến vào quy chuẩn làm thần.

Vậy thế nào là quy chuẩn làm người. Dựa vào đâu để khẳng định điều này. Trước kia vũ trụ không hề có pháp của trời. Đặc biệt là của trời vô tận. Chính Pháp đã đưa pháp của trời vô tận về cõi người. Đó chính là tiêu chuẩn làm người mà trong sách chuyển Pháp luân đã khẳng định

Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu. Đó chính là quy chuẩn làm người.

. Vậy còn muốn làm thần thì phải như thế nào.

1. Sự phụ lý Hồng chí của riêng Pháp Vương đã nói rõ. Chư vị phải biết làm theo yêu cầu của chúng tôi để ra. Đó là điều bắt buộc đối với người đọc được sách chuyển Pháp luân.
2. Chính Pháp là đề cao. Trong sách chuyển Pháp luân sự phụ gọi là đề cao tâm tính. Trong sách nói rõ tâm tính cao bao nhiêu thì công cao bấy nhiêu. Cho nên công không phải do luyện mà có.

Vậy tâm tính bản chất thật là gì. Chính là tin. Chính Pháp đòi hỏi người ta bỏ đi danh lợi tình. Thì mới được pháp công nhận.

Những người đọc được sách chuyển Pháp luân họ nói họ tu theo chân Thiện Nhẫn. Nói cho chính xác trong thời kỳ chính Pháp đối với những người như thế thì phải nói thế này.

Họ từ một người mê khoa học. Phần đầu tiến lên thành một người tốt. Nói thật chính xác nữa là họ không hề biết tu theo sách chuyển Pháp luân. Cho nên Pháp Vương mới nói một phần hai chữ trong sách chuyển Pháp luân họ cũng không biết là vậy. Nói như thế chính là đảm bảo độ chính xác tuyệt đối chứ không phải là khinh rẻ hay coi thường. Vì thế họ tin tuyệt đối vào Minh Huệ tin tuyệt đối vào Phật hội học. Đối với sự phụ thì họ lại không tin tuyệt đối. Vì thế họ mới dám nói rằng kinh văn sự phụ giảng ngày mười lăm tháng năm năm hai không 21 là giảng ra không hợp lý cho nên Minh Huệ mới thu hồi. Bản chất thật thì họ là những người chấp trước quá nghiêm trọng. Vì thế họ phạm tội mà không hề biết.

Pháp Vương biết rõ đây là loại người khó cứu nhất vì họ đã tham gia phá hoại Pháp phá hoại sự nghiệp cứu người của Pháp Vương.

Sự việc này lẽ ra hệ thống chính quyền nhà nước đã phải xử lý nghiêm giống như ở Tây Nguyên vừa qua cũng như cách xử lý ở tây Bắc có như thế người dân Việt Nam mấy có thể tình ngộ và có thể được cứu nhiều hơn. Việc làm như thế ở hai vùng nói trên. Tuyệt đối không thuộc về can nhiễu. Đối với đại pháp. Mà việc làm đó là một việc làm mang theo bản chất trợ giúp pháp Vương cứu người.

Pháp Vương mong mọi người hãy ngộ ra để được bình an hạnh phúc và cứu được nhiều người hơn

Vi sao Pháp Vương phải viết mấy lời nói trên. Chỉ vì Pháp Vương suát phát từ muốn cứu được thật nhiều con người nên mấy phải viết ra như vậy . Thời gian Pháp Vương cứ rồn mãi rồn mãi kéo dài đến mức rồi cuối cùng cũng phải kết thúc. ~~[[[O]]]~~. Làm sao để cuối cùng nhiều người biết thành tâm làm theo lời của pháp Vương đã hướng dẫn. Để được bình an hạnh phúc tiến vào vũ trụ mới quả đất mới.

Pháp Vương chúc mọi người hãy ngộ ra để ai cũng có pháp nhà nhà đều có pháp tất cả mọi người đều được bình an hạnh phúc

Pháp luân đại pháp hảo

Chân thiện nhẫn hảo

Sư Phụ Lý hảo

Đồ đệ đại Pháp

Tin hành đại

Pháp Vương minh Sư Nguyễn thế luận

5.16 ngày 12 tháng 2 năm 2023